

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ1
รหัสหลักสูตร 0920025280101

1.วัตถุประสงค์

- 1.1 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ1
- 1.2 เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความพร้อมในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ1
- 1.3 เพื่อให้ผู้รับการฝึกปฏิบัติงานเสร็จตามเวลาที่กำหนดและด้วยความปลอดภัย

2.ระยะเวลาฝึก

ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง

3.คุณสมบัติผู้รับการฝึก

- 3.1 มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่จะทดสอบ หรือ
- 3.2 อยู่ระหว่างการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีสุดท้าย ในสาขาที่จะทดสอบ โดยมีใบรับรองจากสถานศึกษา หรือจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่จะทดสอบ
- 3.3 ผ่านการฝึกอบรมในสาขาที่จะทดสอบตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

4.วุฒิบัตร

ผู้รับการฝึกที่จบหลักสูตร และผ่านการทดสอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค/ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด จะได้รับวุฒิบัตรช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ1 (การฝึกเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ)



หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ1

5. หัวข้อวิชา

รหัสวิชา	หัวข้อวิชา	ชั่วโมง	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
0920320901	ความปลอดภัยในการทำงาน	1	1
0920320902	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุคืบ	2	-
0920320903	ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์	1	2
0920320904	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจักรเย็บผ้า	1	3
0920320905	การวัดตัว	1	3
0920329606	การทำแบบตัด	1	5
0920320907	การตัดเย็บ	1	8
0920329901	การวัดประเมินผล		
		8	22
		30	

6. เนื้อหาวิชา .

0920320901 ความปลอดภัยในการทำงาน

(1 : 1)

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการใช้ และการบำรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และความปลอดภัยส่วนบุคคล

ฝึกปฏิบัติการการใช้ และการบำรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และความปลอดภัยส่วนบุคคล

0920320902 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุคืบ

(2 : 0)

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด และคุณสมบัติของผ้าต่างๆ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าเทโอรอน ฯลฯ วิธีการเลือกผ้าให้เหมาะสมกับแบบและผืนผ้า วิธีการเลือกด้ายเย็บให้เหมาะสมกับ วิธีการเลือกวัสดุตกแต่งได้อย่างเหมาะสม วิธีการคำนวณผ้า วิธีการเตรียมผ้าก่อนตัด

ฝึกปฏิบัติการการเลือกผ้าให้เหมาะสมกับแบบและผืนผ้า การเลือกด้ายเย็บให้เหมาะสมกับ การเลือกวัสดุตกแต่งได้อย่างเหมาะสม การคำนวณผ้า การเตรียมผ้าก่อนตัด



หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ I

0920320903 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์

(1 : 2)

ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด วิธีการใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์การตัด การวัด การเย็บ การรีด การทำเครื่องหมาย เช่น กรรไกรตัดผ้า สายวัด ไม้บรรทัด ไม้โค้ง เข็มมือ เข็มจักร เตารีด ซอส์ค ลูกกลิ้ง กระดาษกรวย ฯลฯ

ฝึกปฏิบัติการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์การตัด การวัด การเย็บ การรีด การทำเครื่องหมาย เช่น กรรไกรตัดผ้า สายวัด ไม้บรรทัด ไม้โค้ง เข็มมือ เข็มจักร เตารีด ซอส์ค ลูกกลิ้ง กระดาษกรวย ฯลฯ

0920320904 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจักรเย็บผ้า

(1 : 4)

ศึกษาเกี่ยวกับชนิด และการทำงานของจักรชนิดต่างๆ ส่วนประกอบและหน้าที่ของส่วนประกอบนั้นๆ วิธีการปรับจักร วิธีการเปลี่ยนเข็มจักร ชนิดและหน้าที่ของอุปกรณ์เสริม เช่น ดินมีม้วนริม ดินมีซิป ฯลฯ

ฝึกปฏิบัติการควบคุมการทำงานของจักรชนิดต่างๆ การใช้และการติดตั้งส่วนประกอบของจักร การปรับจักร การเปลี่ยนเข็มจักร การติดตั้งและการใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ดินมีม้วนริม ดินมีซิป ฯลฯ

0920320904 การวัดตัว

(1 : 2)

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเตรียมอุปกรณ์ในการวัดตัว วิธีการวัดตัว วิธีการวิเคราะห์รูปร่าง

ฝึกปฏิบัติการเตรียมอุปกรณ์ในการวัดตัว การวัดตัว การวิเคราะห์รูปร่าง

920320904 การทำแบบตัด

(1 : 5)

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น เสื้อ แขนเสื้อ กางเกง และชุดติดกัน วิธีการดัดแปลงแบบตัดเสื้อเบื้องต้นให้เป็นเสื้อแบบต่างๆ วิธีการทำเครื่องหมายกำหนดตำแหน่ง ราบละเอียด และเผื่อตะเข็บบนแบบตัด วิธีการวางแบบตัดบนผ้าได้ถูกต้องตามเกรนผ้า และประหยัดผ้า วิธีการตัดผ้า วิธีการทำเครื่องหมายบนผ้าเพื่อเป็นเส้นนำในการเย็บ วิธีการประกอบตัวเสื้อเพื่อการลองตัว วิธีการแก้ไขแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง วิธีการขยายเกล็ดที่ทำหน้าที่บังคับรูปทรงเสื้อ และใช้เกล็ดในลักษณะตกแต่ง วิธีการทำแบบตัดเสื้อตัวหลวม แบบตัดเสื้อแบบตะเข็บผ่านจุดอกถึงชายเสื้อ วิธีการทำแบบตัดเพื่อตกแต่งเสื้อ และกระโปรง โดยใช้วิธีการต่อแนวขวางในลักษณะต่างๆ วิธีการทำแบบตัดกระโปรงแบบจีบปล่อย หรือจีบรัด วิธีการทำแบบตัดปกฮาวาย ปกโนตัว และปกเชิ้ต วิธีการดัดแปลงแขนเสื้อเบื้องต้น เป็นแขนสปอร์ต และแขนพอง วิธีการทำแบบตัดกระเป๋าเสื้อแบบต่างๆ

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1

ฝึกปฏิบัติการทำแบบตัดกระโปรงเบื้องต้น เสื้อ แขนเสื้อ กางเกง และชุดติดกัน การดัดแปลงแบบตัดเสื้อเบื้องต้นให้เป็นเสื้อแบบต่างๆ การทำเครื่องหมายกำหนดตำแหน่ง ราบละเอียด และเผื่อตะเข็บบนแบบตัด การวางแบบตัดบนผ้าได้ถูกต้องตามเกรนผ้า และประหัดผ้า การตัดผ้า การทำเครื่องหมายบนผ้าเพื่อเป็นเส้นนำในการเย็บ การประกอบตัวเสื้อเพื่อการลองตัว การแก้ไขแบบตัดให้เหมาะสมกับรูปร่าง การขยายเกล็ดที่ทำหน้าที่บังคับรูปทรงเสื้อ และใช้เกล็ดในลักษณะตกแต่ง การทำแบบตัดเสื้อตัวหลวม แบบตัดเสื้อแบบตะเข็บผ่านจุดอกถึงชายเสื้อ การทำแบบตัดเพื่อตกแต่งเสื้อ และกระโปรง โดยใช้วิธีการต่อแนวขวางในลักษณะต่างๆ การทำแบบตัดกระโปรงแบบจีบปล่อย หรือจีบรูด การทำแบบตัดปกฮาวาย ปกในตัว และปกเชิ้ต การดัดแปลงแขนเสื้อเบื้องต้น เป็นแขนสปอร์ต และแขนพอง การทำสายรัดคุมแถวเดี่ยว สองแถว และสายซ่อนรัดคุม การเจาะรัดคุมแบบถัก และแบบกึ่ง การทำแบบตัดกระเป๋าสีเสื้อแบบต่างๆ

0920320904 การตัดเย็บ

(1 : 8)

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเย็บประกอบตัวเสื้อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน โดยจักรเย็บผ้า วิธีการเย็บเกล็ดประกอบที่บังคับรูปทรงเสื้อ และตกแต่ง วิธีการเย็บประกอบเสื้อตัวหลวม วิธีการเย็บเสื้อแบบตะเข็บผ่านจุดอกถึงชายเสื้อ วิธีการเย็บเสื้อและกระโปรงโดยใช้การต่อแนวขวางในลักษณะต่างๆ วิธีการเย็บประกอบตัวเสื้อที่ตกแต่งด้วยจีบปล่อยหรือจีบรูด วิธีการเย็บประกอบปกฮาวายปกในตัวและปกเชิ้ต วิธีการเย็บประกอบแขนเบื้องต้น แขนสปอร์ตและแขนพอง วิธีการทำสายรัดคุมแถวเดี่ยว สองแถว และสายซ่อนรัดคุม วิธีการเจาะรัดคุมแบบถักและแบบกึ่ง วิธีการทำกระเป๋าสีเสื้อแบบต่างๆ

ฝึกปฏิบัติการเย็บประกอบตัวเสื้อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกัน โดยจักรเย็บผ้า การเย็บเกล็ดประกอบที่บังคับรูปทรงเสื้อ และตกแต่ง การเย็บประกอบเสื้อตัวหลวม การเย็บเสื้อแบบตะเข็บผ่านจุดอกถึงชายเสื้อ การเย็บเสื้อและกระโปรงโดยใช้การต่อแนวขวางในลักษณะต่างๆ การเย็บประกอบตัวเสื้อที่ตกแต่งด้วยจีบปล่อยหรือจีบรูด การเย็บประกอบปกฮาวายปกในตัวและปกเชิ้ต การเย็บประกอบแขนเบื้องต้น แขนสปอร์ตและแขนพอง การทำสายรัดคุมแถวเดี่ยว สองแถว และสายซ่อนรัดคุม การเจาะรัดคุมแบบถักและแบบกึ่ง การทำกระเป๋าสีเสื้อแบบต่างๆ

0920329901 การวัดและประเมินผล

ผู้อนุมัติหลักสูตร



๒๑ ต.ค. ๕๘

(นายบุษย์ กาญจนตุล)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ : ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ I